

Số: 80 /2022/GELEX/TB-TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v: Hỗ trợ Cổ đông cập nhật địa chỉ nhận thư tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**

Theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”) phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của GELEX sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Căn cứ hệ thống phần mềm được lựa chọn để tổ chức Đại hội trực tuyến, GELEX sẽ gửi Thư mời họp đến từng cổ đông, trong đó có thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu để Quý cổ đông sử dụng đăng nhập vào hệ thống Đại hội trực tuyến (theo đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn/>) và thực hiện các quyền tham dự và biểu quyết theo quy định. Thư mời họp sẽ được gửi tới địa chỉ mà Quý cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/03/2022, được VSD lập và cấp cho GELEX (“**Danh Sách Cổ Đông**”) (*Lưu ý rằng: khi thay đổi địa chỉ liên lạc, cổ đông có trách nhiệm đăng ký thay đổi thông tin này với VSD thông qua (i) thành viên lưu ký (đối với cổ phiếu đã đăng ký lưu ký) hoặc (ii) GELEX (đối với cổ phiếu chưa đăng ký lưu ký)*).

***Trong trường hợp thông tin địa chỉ liên lạc của Quý Cổ đông hiện nay không trùng khớp với thông tin trong Danh Sách Cổ Đông từ VSD cấp, do Cổ đông đã thay đổi địa chỉ liên lạc nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi các thông tin này với VSD theo quy định, Quý cổ đông vui lòng liên hệ đến GELEX theo hotline 0915 645 354 (Mr Tuấn) hoặc 0967 535 365 (Mr An) trước ngày 05/04/2022 để GELEX có thể gửi Thư mời họp đến cổ đông theo địa chỉ liên lạc mới nhất của cổ đông. GELEX sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu cổ đông không liên hệ kịp thời theo thời hạn nêu trên hoặc cổ đông không phối hợp thực hiện theo các bước hướng dẫn, hỗ trợ của GELEX.***

*Trân trọng !*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX  
TUO. TONG GIAM ĐOC



Nguyễn Chiến Thắng